

# “ทีเอสแอล” ส่ง Porsche Carrera S by LUMMA Design ลงสนามสู่ศึกตลาดรถแต่งเมืองไทย หวังครองใจสาวกปอร์เช่

“LUMMA Design” ชุดแต่งสัญชาติเยอรมันพันธุ์แท้ จับมือ “ทีเอสแอล” พันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง เดินหน้ารุกตลาดชุดแต่งรถหรูในประเทศไทยเห็นเอาใจคนรักปอร์เช่โดยเฉพาะ เผยโฉมพระเอกหน้าใหม่ Porsche Carrera S by LUMMA Design มาพร้อมรูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวสะท้อนความเป็นสปอร์ตโรดสเตอร์ได้อย่างแท้จริง



นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอสแอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยนตรกรรมชั้นนำจากต่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยว่า “ในปีนี้ ทีเอสแอลยังคงเดินหน้าทำตลาดรถหรูควบคู่ไปกับการนำเสนอชุดแต่งรถสปอร์ต เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ โดยเมื่อปลายปีที่ผ่านมาทีเอสแอลได้ร่วมกับสำนักแต่ง “LUMMA Design” ผู้นำด้านการผลิตและออกแบบชุดแต่งสัญชาติเยอรมัน เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการทำตลาดชุดแต่งรถยนต์ในเมืองไทย โดยเฉพาะรถยนต์ปอร์เช่ อาทิ Panamera, Carrera และ Cayenne เป็นต้น”

“ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ LUMMA Design เชื่อว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการเลือกรถที่สะท้อนความเป็นตัวตนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น สีของรถยนต์ที่มีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า ขณะที่การตกแต่งภายในก็เต็มไปด้วยออปชั่นเสริมมากมาย เช่น บริเวณแผงประตู พวงมาลัย และคอนโซลหน้า ซึ่งได้รับการออกแบบและตกแต่งให้ลงตัว หูหრა โฉบเฉี่ยวมากขึ้นตามแบบฉบับของลูกค้าทุกคน” คุณสุรีย์ภรณ์กล่าวเสริม

คุณสุรีย์ภรณ์ กล่าวต่อว่า “ปัจจัยหลักที่ตัดสินใจเลือก LUMMA Design เป็นพันธมิตรธุรกิจที่ใกล้ชิดต่อกัน เพราะนอกจากเป็นบริษัทชุดแต่งระดับโลกแล้วยังสามารถผลิตรถที่มีการปรับแต่งทั้งคัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบการดีไซน์ที่ดูดีและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยตั้งเป้าว่าปีนี้จะสร้างแบรนด์ LUMMA Design ภายใต้การจำหน่ายโดยทีเอสแอลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ขณะเดียวกันกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาขอสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ LUMMA Design ซึ่งสิทธิประโยชน์จะนอกเหนือจากบัตรมิราเคิล การ์ด ที่ลูกค้าได้รับอยู่แล้วเพิ่มขึ้นอีกด้วย”

สำหรับขั้นตอนและระยะเวลาการส่งมอบ กรณีลูกค้าสนใจซื้อรถยนต์นำเข้าสำเร็จรูปทั้งคัน ลูกค้าสามารถเลือกแบบและลงรายละเอียดชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตได้ตรงตามความต้องการทั้งหมดโดย LUMMA Design ประเทศเยอรมนี จะใช้ระยะเวลาในการปรับแต่งประมาณ 2 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน หลังจากนั้นจะจัดส่งมอบรถให้กับลูกค้าตามขั้นตอน นอกจากนี้บริการหลังการขายจากทีเอสแอลจะยังคงความโดดเด่นด้วยศูนย์บริการ SMRT ที่ได้มาตรฐานพร้อมช่างผู้ชำนาญการโดยเฉพาะและพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าตลอด 24 ชม.

สำหรับรถยนต์ที่เป็นชุดแต่งรุ่นล่าสุดของ LUMMA Design คือ **Porsche Carrera S by LUMMA**

**Design CLR 9 S** ถูกดีไซน์ภายนอกให้มีความโค้งมนสวยงาม พร้อมชุดแต่งสปอยเลอร์ที่ดูออกแบบมาอย่างลงตัวด้วยความหลากหลายทั้งในเรื่องของสีและวัสดุสุดเนียบรอบคันที่คัดสรรมาเพื่อลูกค้าของ ทีเอสแอลไม่ว่าจะเป็นล้อขนาด 20 นิ้ว รวมถึงความปราณีตในการปรับแต่งภายในให้หรูหราลงตัวทุกสัดส่วนโดดเด่นด้วยโลโก้ LUMMA Design ที่บ่งบอกถึงรสนิยมของผู้ขับขี่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นต้น

ด้าน **ดร.ชาซ่า คาสโพรเวียค** ผู้อำนวยการประจำภาคพื้นเอเชีย LUMMA Design เปิดเผยว่า “LUMMA Design มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ ทีเอสแอล พันธมิตรธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งมากด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี เพื่อเปิดตลาดชุดแต่งและนำเข้ารถภายใต้แบรนด์ LUMMA Design ในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ลูกค้าชาวไทยที่หลงใหลในความแรงของรถสัญชาติเยอรมัน โดยหวังว่าลูกค้าในประเทศไทยจะเข้ามาสัมผัสจับจองเป็นเจ้าของพร้อมกับสร้างจินตนาการในการออกแบบรถตามสไตล์ที่ชื่นชอบร่วมกัน และการที่ทีเอสแอลมีแผนธุรกิจที่จะขยายไปประเทศพม่า นับเป็นโอกาสที่ดียิ่งของ LUMMA Design ซึ่งจะได้ขยายธุรกิจไปในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมๆ กับ ทีเอสแอล”

นอกจากนี้ “ทีเอสแอลตั้งเป้ายอดขายรถ LUMMA Design แบบสำเร็จรูปหรือ Complete Car ไว้เพียง 6 คันเท่านั้น ส่วนอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์นั้นทางทีเอสแอลยังคงตอบรับตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพราะทีเอสแอลมีความตั้งใจที่จะสร้างแบรนด์ LUMMA Design จากประเทศเยอรมนีให้เป็นที่รู้จักและกลายเป็นชุดแต่งที่ชื่นชอบสำหรับลูกค้าในประเทศไทยที่หลงใหลในการตกแต่งรถยนต์ทั้งสมรรถนะและรูปลักษณ์ โดยลูกค้าสามารถชมและเลือกสรรชุดแต่งรถแบรนด์ LUMMA Design ได้ที่ โชว์รูมทีเอสแอลที่เดียวเท่านั้น” คุณสุริย์ภรณ์ กล่าวปิดทำ

